
1 
 

รายงานบันทึกการประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลโนนคูณ  

   สมัยสามัญที่ 3 /2562  ครั้งที่ 2  

วันที่  15 สิงหาคม 2562   เวลา 10.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ 

------------------------------------------------- 

สมาชิกฯผู้มาประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายวิชัย  มะเดื่อ ประธานสภาฯ วิชัย  มะเดื่อ  
2 นายสมัย  เนื้อทอง รองประธานสภาฯ สมัย  เนื้อทอง  
3 นายสมควร  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 1 สมควร  เนื้อทอง  
4 นายอนุรักษ์  นามโคตร ส.อบต.หมู่ที่ 2 อนุรักษ์  นามโคตร ลา 
5 นายรัชพงศ์  กิติธรากุล ส.อบต.หมู่ที่ 2 รัชพงศ์  กิติธรากุล           ลา 
6 นายพรพิชัย  ค านึง ส.อบต.หมู่ที่ 3 พรพิชัย  ค านึง  
7 นายบุญ  ปัทมะ ส.อบต.หมู่ที่ 4 บุญ  ปัทมะ  
8 นายลอน  เสาหงษว์ ส.อบต.หมู่ที่ 4  ลอน  เสาหงส์  
9 นายปัญญา  แก้วค า ส.อบต.หมู่ที่ 5 ปัญญา  แก้วค า  
10 นายชาญวิทย์  บุ้งทอง ส.อบต.หมู่ที่ 6 ชาญวิทย์  บุ้งทอง           ลา 
11 นางสาวนี  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 6 นี  เนื้อทอง  
12 นางละออง  โพธิ์ตะนัง ส.อบต.หมู่ที่ 7  ละออง  โพธิ์ตะนัง  
13 นายอ่อนตา  ศิริบูรณ์ ส.อบต.หมู่ที่ 8 อ่อนตา  ศิริบูรณ์           ลา 
14 นายบุญชู  ใจเด็ด ส.อบต.หมู่ที่ 8 บุญชู  ใจเด็ด  
15 นายทองดี   ห่วงเพชร ส.อบต.หมู่ที่ 9 ทองดี   ห่วงเพชร  
16 นายสุริยา  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 9 สุริยา  เนื้อทอง  
17 นายบุญล้ า  จ าปี ส.อบต.หมู่ที่ 10  บุญล้ า  จ าปี  
18 นายมนตรี   วิทศิริ ส.อบต.หมู่ที่ 10 มนตรี   วิทศิริ  
19 นายค าหล้า   ปัดชาบุตร ส.อบต.หมู่ที่ 11 ค าหล้า   ปัดชาบุตร  
20 นายสมาน   ค านึง ส.อบต.หมู่ที่ 11 สมาน   ค านึง  
21 นายสุพิสิษฐ์  บุษบงก์ ส.อบต.หมู่ที่ 12 สุพิสิษฐ์  บุษบงก์  
22 นางสุพรรณี   กุลนาค ส.อบต.หมู่ที่ 12 สุพรรณี   กุลนาค  
23 นายทองพูน  จันเทพ ส.อบต.หมู่ที่ 13 ทองพูน  จันเทพ ลา 
24 นายสี  เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 13 สี  เนื้อทอง  
25 นายสมคิด  ชัยรัตน์ ส.อบต.หมู่ที่ 14 สมคิด  ชัยรัตน์  
26 นายสง่า   เนื้อทอง ส.อบต.หมู่ที่ 14 สง่า   เนื้อทอง  
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สมาชิกเข้าประชุม                21   คน 

สมาชิกที่ไม่เข้าร่วมประชุม    

 1. นายอนุรักษ์     นามโคตร    ส.อบต. หมู่ 2 
 2. นายรัชพงศ์     กิติธรากุล    ส.อบต. หมู่ 2 
 3. นายชาญวิทย์  บุ้งทอง       ส.อบต. หมู่ 6 
 4. นายอ่อนตา     ศิริบูรณ์     ส.อบต.  หมู่ 8 
 5. นายทองพูน    จันเทพ      ส.อบต.  หมู่ 14 
 

                                        

  

 

บุคคลผู้มาร่วมประชุม 

ที ่ ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 
1 นายช่วยสิน  นามวงศ์ นายก อบต. ช่วยสิน  นามวงศ์  
2 นายก่ า  เนื้อทอง เลขานุการนายก อบต. ก่ า  เนื้อทอง  
3 นายรณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา ปลัด อบต. รณพีร์พัชฏ์ ปัทมาลา  
4 นางสาวศุภาวรรณ  สีหะวงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศุภาวรรณ  สีหะวงษ์  
5 นางสาวสุกัญญา  วังคะฮาต ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน สุกัญญา  วังคะฮาต  
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เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

   
ประธานสภาฯ การประชุมสภาสมัยสามัญที่ 3 ครั้งที่ 2  ในวันนี้ต้องขอบคุณทุกท่านที่ได้เข้า

ร่วมประชุม ครับ 
ระเบียบวาระที่ 1 
 

เร่ืองประธานแจ้งให้ทราบ 

ประธานสภาฯ เรื่องที่จะแจ้งให้ทราบ วันนี้ประชุมเรื่องร่างข้อบัญญัติงบประมาณประจ าปี 
2563 ขั้นแปรญัตติและขั้นลงมติ ครับ 

 
ระเบียบวาระที่ 2 
 

 
เร่ืองรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
 

ประธานสภาฯ ครับส าหรับเรื่องรับรองรายงานการประชุม ทางท่านเลขาสภาแจ้งมาว่าเอกสาร
ยังไม่เรียบร้อยเอาไว้รับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไปครับ 

 
ระเบียบวาระที่ 3 

 
เร่ืองกระทู้ถาม (หมวดที่ 7) 
 

ประธานสภาฯ เรื่องกระทู้ถาม วันนี้มีกระทู้ถามจากท่านบุญล้ า จ าปี  ส.อบต.หมู่ 10 เชิญครับ 
ส.อบต.หมู่ 10  กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน   ผมนายบุญล้ า  จ าปี 

ส.อบต. หมู่ 10 ผมสงสัยเอกสารหน้าที่ 20 ถนนเส้นบ้านโนนติ้ว – ยางชุมน้อย 
ออกจากศาลากลางบ้านไปทางทิศเหนือ ความกว้าง 5 เมตร ยาว 170 เมตร 
แต่ขนาดความกว้างไม่ถึง 5 เมตร  จะสามารถท าได้ไหมครับ 

ประธานสภาฯ คือถนนกว้างไม่ถึง 5 เมตร ถ้าผ่านสภาก็คงไม่ได้ท า เพ่ิมใหม่ก็ไม่ได้ ให้ท่าน ผอ.
ช่าง ต้องท าการเปลี่ยนแปลงโครงการตั้งแต่รับร่างข้อบัญญัติครับ 

นายก อบต. กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน  ผมนายช่วยสิน นามวงศ์ 
นายก อบต.  ถนนของหมู่บ้านโนนติ้ว ผมได้คุยกับทางท่านผู้ใหญ่บ้านและ
คณะกรรมการหมู่บ้านแล้วท่านยืนยันว่าท าได้ครับ ผมเลยให้ทางเจ้าหน้าที่
ด าเนินการครับ 

ประธานสภาฯ โครงการได้เอาเข้าสภามาแล้ว ให้ช่างได้ให้ชาวบ้านที่มีที่ดินติดกับที่จะท าถนน
เซ็นชื่อยินยอมด้วยนะครับ เพ่ือความถูกต้องและจะไม่ได้เกิดปัญหาตามมาครับ 

 
ระเบียบวาระที่ 4 

 
เร่ืองที่คณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 

 - 
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ระเบียบวาระที่ 5 

 
 
เร่ืองที่เสนอใหม่ 

 5.1 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  
(ขั้นแปรญัตติ) 

ประธานสภาฯ 
 

ครับเมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ทางคณะกรรมการแปรญัตติได้ประชุมกันแล้ว 
ขอให้ทางท่านคณะกรรมการแปรญัตติได้ชี้แจงต่อสภาด้วยครับ 

นายพรพิชัย ค านึง 
(คณะกรรมการแปรญัตติ) 

กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายพรพิชัย ค านึง 
คณะกรรมการแปรญัตติ แทนประธานคณะกรรมการแปรญัตติ  จากที่ทาง
คณะกรรมการแปรญัตติได้ก าหนดระยะเวลารับค าแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณประจ าปี 2563 ตั้งแต่วันที่ 5 – 8 สิงหาคม 2562 เวลา 27.30 
ชั่วโมง สมาชิกหรือบุคคลที่สามารถยื่นค าแปรญัตติ ซึ่งไม่มีการยื่นค าแปรญัตติ
และคณะกรรมการแปรญัตติได้มีการประชุมในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 
10.00น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโนนคูณ มีมติเป็นเอก
ฉันท์ยืนยันร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  ร่างเดิมครับ 

 
มติที่ประชุม 

 
มีมติรับทราบ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้น าเรียนมาทุกประการ 

ประธานสภาฯ ตามที่คณะกรรมการแปรญัตติได้รายงานผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2563 ที่ประชุมสภาได้รับทราบแล้ว ท่านใด
มีข้อสงสัยผลการแปรญัตติ ขอเชิญอภิปรายได้ครับ ถ้าไม่มีสมาชิกท่านใด
อภิปรายผมจะขอรับรองผลการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 โดยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม มีมติเป็นเอกฉันท์  เห็นด้วยกับผลการแปรญัตติ 
 

 5.2 ร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563  
(ขั้นลงมติ) 

ประธานสภาฯ ครับมีท่านใดสงสัยไหมครับ ถ้าไม่มีล าดับต่อไปผมจะขอมติที่ประชุมสภาฯ 
พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 
เป็นข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 2563 โดยการยกมือ ขอมติครับ 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  21 เสียง   
ไม่เห็นชอบ ไม่มี    
ที่เหลืองดออกเสียง 

 5.3 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ 
ประธานสภาฯ ครับเข้าสู่ระเบียบวาระท่ี 5.3 การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ มีทั้งหมด  

2 โครงการ  
1.โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านหอย – นาม่อง 
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ข้อเท็จจริง 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 ได้ตั้งงบประมาณ
รายจ่าย 
 
โอนลด 

- แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ
ชุมชน งบลงทุน หมวด ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ ประเภท ป้าย
ประชาสัมพันธ์ งบประมาณอนุมัติ 0.-บาท งบประมาณก่อนโอน 
0.- บาท โอนตั้งใหม่ 50,000.-บาท งบประมาณคงเหลือหลังโอน 
50,000.- บาท  

รวมงบประมาณที่โอนลด 50,000.- บาท 
 

โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
- แผนงาน เคหะและชุมชน งาน บริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและ

ชุมชน งบลงทุน หมวด ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ประเภท ก่อสร้างสิ่ง
สาธารณูปโภค โครงการขยายเขตจ าหน่ายน้ าประปาหมู่บ้าน บ้าน
หอย – นาม่อง บ้านหอยหมู่ 3 ซอยบ้านนายสุ่น เสาหงส์ – บ้าน
นางส าอาง ท านุ วางท่อเมนต์ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว ยาว 
384 เมตร งบประมาณอนุมัติ 0.- บาท งบประมาณก่อนโอน 0.- 
บาท โอนตั้งใหม่ 50,000.- บาท งบประมาณคงเหลือ 50,000.- 
บาท 

 
 

รวมงบประมาณที่โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 50,000.-บาท 
 
ครับมีท่านใดสงสัยใหม่ครับถ้าไม่มีผมจะขอมติที่ประชุมโครงการขยายเขต
จ าหน่ายน้ าประปาหมู่บ้าน บ้านหอย – นาม่อง ขอมติครับ 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  21 เสียง   
ไม่เห็นชอบ ไม่มี    
ที่เหลืองดออกเสียง 
 

ประธานสภาฯ 2.โครงการโคมไฟถนนพลังงานแสงอาทิตย์ All in one  
 
ข้อเท็จจริง 
ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2562 
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โอนลด 
 

- แผนงาน บริหารทั่วไป งาน บริหารทั่วไป ด าเนินการ หมวด ค่าใช้
สอย ประเภทรายจ่ายไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอ่ืน รายการ
โครงการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล งบประมาณอนุมัติ 600,00.- บาท 
งบประมาณก่อนโอน 96,770.- บาท โอนลด 45,500.- บาท 
งบประมาณคงเหลือ 51,270.- บาท 
รวมงบประมาณที่โอนลด 45,500.- บาท 
 

โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 
 

- แผนงานบริหารงานทั่วไป งาน บริหารงานทั่วไป ด าเนินงานหมวด 
ครุภัณฑ์ ประเภทครุภัณฑ์ไฟฟ้าวิทยุ รายการโคมไฟถนนพลังงาน
แสงอาทิตย์ All in one จ านวน 13 ชุด ราคาชุดละ 3,500.- บาท 
โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 45,500. - บาท งบประมาณคงเหลือ 
45,500.-บาท  (90 w ระบบเปิดปิดอัตโนมัติ) 
 

 
รวมงบประมาณที่โอนตั้งเป็นรายการใหม่ 45,500.-บาท 
 
 

ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยไหมครับ 
 
ส.อบต.หมู่ 3 

 
กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายพรพิชัย ค านึง  
ส.อบต. หมู่ 3 อยากทราบว่าเรื่องโคมไฟที่จะสั่งซื้อมีอยู่ 13 จุด แต่มี 14 
หมู่บ้าน ขอให้ลงจุดที่ส าคัญถนนทางลงจากถนน รพช. ทางที่จะเลี้ยวลงหมู่บ้าน 
เพราะเป็นจุดที่ส าคัญมากครับ 
 

ประธานสภาฯ ตอนนี้งบประมาณยังไม่เพียงพอครับ จะใส่ในจุดของเส้นทางหลักก่อนครับ มี
สมาชิกท่านใดสงสัยไหมครับ ถ้าไม่มีผมจะขอมติ 2 โครงการเลยนะครับ ขอมติ
การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่ายทั้ง 2 โครงการ ขอมติที่ประชุมครับ 

 
มติที่ประชุม 

 
เห็นชอบ  21  เสียง   
ไม่เห็นชอบ ไม่มี    
ที่เหลืองดออกเสียง 
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ประธานสภาฯ ครับเนื่องจากทางฝ่ายเจ้าหน้าที่มีข้อสงสัยที่จะมาปรึกษาทางสภา กรณีโครงการ
กระจกโค้งกับโครงการจัดซื้อไฟกระพริบ เชิญท่านปลัดครับ 

ปลัด อบต. ผมขออธิบายตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด  
ที่ มท 0808.2/ว 1248 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2559 
1. สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 
     ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่
สามารถซอ่มแซมให้ใช้งานได้ดังเดิมหรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 
     ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คง
สภาพเดิม 
     ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์
ประกอบหรืออะไหล่ส าหรับการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพ
ดังเดิมท่ีมีลักษณะเป็นการซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
2. ครุภัณฑ์ ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืน
นานเมื่อช ารุดเสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม ซึ่งตามที่อ้างถึง
ผมในฐานะเจ้าหน้าที่งบประมาณมีความกังวลว่ากระจกโค้งกับการจัดซื้อไฟ
กระพริบเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ ซึ่งตามหนังสือที่อ้างถึงเป็นประเภทวัสดุคงทน
เพราะกระจกโค้งกับไฟกระพริบเมื่อเกิดความเสียหายแล้วไม่สามารถซ่อมแซมได้ 
แต่เพ่ือความชัดเจนจึงขอปรึกษาสภาในการพิจารณาว่าเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์
ครับ 

ประธานสภาฯ มีท่านใดสงสัยไหมครับ  
ส.อบต.หมู่ 10 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายบุญล้ า  จ าปี   

ส.อบต. หมู่ 10 ผมสงสัยเรื่องวัสดุกับครุภัณฑ์แบบไหนดีกว่ากันครับ ถ้าแบบ
ไหนดีให้เลือกเอาแบบนั้นเลยครับ 

ประธานสภาฯ โครงการวัสดุคงทนไม่ต้องผ่านสภาก็ได้แต่ชี้แจงให้ทางสภาทราบครับ 
 

ส.อบต.หมู่ 3 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายพรพิชัย  ค านึง   
ส.อบต. หมู่  3 ตามที่ท่านสมาชิกหมู่ที่  10 ได้ชี้แจงนั้น  ครุภัณฑ์จะเป็ น
เฟอร์นิเจอร์ วัสดุคงทน วัสดุก่อสร้างจะเป็นโคมไฟ คือวัสดุคงทน ขอบคุณครับ 
 

ประธานสภาฯ ครับท่านใดเห็นชอบโครงการกระจกโค้งกับโครงการจัดซื้อไฟกระพริบอยู่ใน
หมวดวัสดุคงทนผมขอมติที่ประชุมครับ  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ  19  เสียง   
ไม่เห็นชอบ ไม่มี    
ที่เหลืองดออกเสียง 
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ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 
ส.อบต. หมู่ 1 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายสมัย  เนื้อทอง  

ส.อบต. หมู่ 1 
1. ถนนสี่แยกบ้านนายศักดา – บ้านพ่อใหญ่เซียน อยากให้วางท่อระบายน้ า 
เพราะฝนตกน้ าขัง 
2. ให้ตัดหญ้าถนนทุกเส้นของต าบลโนนคูณ 
 
 

ส.อบต. หมู่ 4 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายบุญ  ปัทมะ  
ส.อบต. หมู่ 4 เรื่องป้ายโครงการที่ตั้งไว้ถ้าท าโครงการถนนเสร็จแล้วให้ท าให้ดี
ด้วยครับเพราะตอนนี้ป้ายล้มตรงหน้าบ้านผู้ใหญ่อยากให้ท าให้ถาวรด้วยครับ 
 
 

ส.อบต. หมู่ 5 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายปัญญา  แก้วค า  
ส.อบต. หมู่ 5  
1. ไฟฟ้าแสงสว่าง ให้ไปดูให้ด้วยครับ 
2. น้ าประปายังไม่ถึงในหมู่บ้านให้ไปดูให้ด้วยครับ 
 

ส.อบต. หมู่ 6 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ดิฉันนางสาวนี  เนื้อทอง  
ส.อบต. หมู่ 6  การวางท่อระบายน้ าของคลองอีสานเขียว ผ่านสวนนายทองอิน 
– นายประพันธ์ ท่อน้ าได้วางต่ าเกินไป ขอให้ไปท าให้ใหม่ด้วยค่ะ 
 

ส.อบต. หมู่ 10 กราบเรียนท่านประธานสภาและสมาชิกทุกท่าน ผมนายมนตรี  วิทศิริ  
ส.อบต. หมู่ 10  
1. รางระบายน้ าสี่แยก บ้านนายอุดร เนื้อทอง ช ารุด 
2. รางระบายน้ าสี่แยก บ้านนายสมพงษ์ เนื้อทอง ตะแกรงช ารุดเกรงว่าจะเกิด
อุบัติเหตุครับ 
3. ต้องขอบคุณที่ได้ไปซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างหมู่ 10 ครับ 
4. เรื่องการปรับปรุงภูมิทัศน์ตัดหญ้าตามไหล่ทางให้สะอาด 
 
 

ประธานสภาฯ ให้ท่านผู้บริหารได้ตอบค าถามในการประชุมครั้งต่อไป ส่วนเรื่องของภูมิทัศน์ 
อยากให้ดูแลด้วยครับ  ต้องขอขอบคุณท่านสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมประชุมใน
วันนี้ ผมขอปิดการประชุมครับ 

 
 

  
ปิดประชุมเวลา    11.20 น. 
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เรียนท่านประธานสภา 

                              บัดนี้ได้จดรายงานการประชุมเสร็จแล้ว เห็น
ควรแจ้งคณะกรรมการตรวจรายงานพิจารณา ตรวจสอบต่อไป 

 
รณพีร์พัชฎ์ ปัทมาลา 

(นายรณพีร์พัชฎ์  ปัทมาลา) 
เลขานุการสภาฯ 

                                15 สิงหาคม 2562 
 
 

   
 
ให้แจ้งคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม ได้ตรวจสอบ 

 
วิชัย    มะเดื่อ 

(นายวิชัย  มะเดื่อ) 
ประธานสภาฯ 

 
 
เรียนท่านประธานสภาฯ      บัดนี้คณะกรรมการได้ตรวจรายงานการประชุม
แล้ว (สมัยสามัญ ที่ 3 ครั้งที่ 2  ลงวันที่  15 สิงหาคม  2562) มีความถูก
ต้องสมบูรณ์ 

 
 
จึงลงลายมือชื่อรับรองรายงานการประชุม 

 
ลงชื่อ        สุริยา  เนื้อทอง ประธานคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 

     (นายสุริยา  เนื้อทอง) 
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ลงชื่อ        มนตรี  วิทศิริ    คณะกรรมการ 
      (นายมนตรี  วิทศิริ) 
 
 

 
 
ลงชื่อ       ลอน  เสาหงส์    เลขานุการ/คณะกรรมการ 
         (นายลอน  เสาหงษ์) 

 
 
 
ทราบ/มอบเลขานุการสภาน าเข้าท่ีประชุมสภาต่อไป 
 

ลงชื่อ      วชิัย  มะเดื่อ        ประธานสภา 
    (นายวิชัย  มะเดื่อ) 

 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 


